

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày

tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Kết luận tại hội nghị trao đổi nội dung nâng cao chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)**

Ngày 18/10/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tổ chức hội nghị trao đổi nội dung nâng cao chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở, ngành được giao đầu mối thực hiện và UBND các huyện Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng. Sau khi nghe Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đầu mối trong việc tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Qua đó, đã tạo được niềm tin cho doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh Bắc Giang, góp phần xây dựng và tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn bộc lộ một số tồn tại như: sự nỗ lực thực hiện nhằm cải thiện chỉ số của các cấp, các ngành nhưng chưa được doanh nghiệp đánh giá cao do công tác truyền thông chưa truyền tải được kịp thời các kết quả tích cực mà các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện đến doanh nghiệp; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến doanh nghiệp chưa có chiều sâu; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, sâu sát trong việc kết nối với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên chưa tạo chuyển biến rõ nét...

Để việc thực hiện các chỉ số thành phần của PCI đạt mục tiêu năm 2021 theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04/6/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phải xác định tuyên truyền là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ số thành phần được giao. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đối với doanh nghiệp kết quả đạt được, những mặt tích cực nỗ lực cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Bắc Giang dưới nhiều hình thức để doanh

nghiệp hiểu được và đánh giá đúng. Đồng thời, phản ánh việc làm chưa đúng để tư vấn cho chính quyền nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Tuyên truyền đến cán bộ, công chức phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong thực thi công vụ, chuyển từ tư duy “cho phép, cấp phép” sang tư duy “phục vụ”, phải biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, sáng tạo và thực chất.

2. Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền tới các doanh nghiệp để doanh nghiệp cùng đồng hành với cơ quan nhà nước xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự minh bạch, lành mạnh, công bằng trên địa bàn tỉnh; chủ động phản ánh, cung cấp thông tin về những vấn đề tồn tại, bất cập, những hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp để xem xét, xử lý.

Giao Ban Quản lý Khu công nghiệp ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố về cơ chế phản ánh của doanh nghiệp trong địa bàn các khu công nghiệp; thiết lập kênh tiếp nhận thông tin và xử lý nghiêm các vụ việc về an ninh, trật tự đặc biệt ở các doanh nghiệp; chủ động thông tin, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tránh thụ động để cùng phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

4. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đầu mối, cơ quan chủ trì và các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để từ đó kịp thời có biện pháp điều chỉnh, nâng chỉ số hài lòng của doanh nghiệp với chính quyền.

5. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đảm bảo sát sao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, nhất là những người làm việc tại Bộ phận một cửa hoặc thường xuyên làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức nếu để xảy ra sai phạm, có tình trạng nhũng nhiễu, thái độ làm việc gây bức xúc cho doanh nghiệp.

6. Sở Tư pháp có văn bản thông báo đến các doanh nghiệp để cung cấp địa chỉ, văn bản, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về vụ việc, vướng mắc pháp lý.

7. Thường xuyên rà soát kết quả thực hiện các chỉ số thành phần được giao chủ trì để kiểm đếm các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04/6/2021, tiếp tục bám sát nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đề ra.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI.

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại hội nghị trao đổi nội dung nâng cao chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan: Tư pháp, Ban Quản lý KCN, Thông tin và TT; Thanh tra tỉnh; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư;
- Tòa án Nhân dân tỉnh; Công an tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + LĐVP, KTN, TH, KTTH;
  - + Lưu: VT, NC.Linh.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Tuấn Phú**